

# วาระที่ 4.2 รับรองรายชื่ออนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด(ปราจีนบุรี)

เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง  
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

นายศิริศักดิ์ เพือกวัฒนะ

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

# ความเป็นมา

1.คำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ  
สาธารณสุขที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง  
ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด

2.สสจ.ปราจีนบุรี ได้มีหนังสือ 2 ฉบับคือ 1)ที่ ปจ 0033/3172 ลงวันที่ 27  
ก.ย.2566 เสนอรายชื่อตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของอนุกรรมการฯ จำนวน 1ท่าน  
พ้นจากตำแหน่งเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ เสนอนายชัยวรรณ นิยม แทน  
นายนภดล งามเหลือ 2)ที่ ปจ 0033/4209 ลงวันที่ 6 ธ.ค.2566 เสนอรายชื่อ  
ตัวแทนหน่วยบริการของอนุกรรมการฯ จำนวน 1ท่าน พ้นจากตำแหน่ง  
เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ เสนอนางชนิตา สยมภูริจิรันท์ ผอ.รพ.  
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แทนนางไศรยา ธรรมรักษ์

# กฎหมาย/ระเบียบ/มติ/ประกาศ/คู่มือที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับ ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ให้ อคม.เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม 5-7 คน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุขตาม ม.41 โดยชื่อบุคคลที่เหมาะสมต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3คน ตัวแทนหน่วยบริการและตัวแทนประชาชน ผู้ใช้บริการฝ่ายละเท่าๆกัน โดยให้ดำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564

## แนวทางการคัดเลือก

ประเภท	ความหมาย	จำนวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้อาวุโส ซึ่งมีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไป	3 ท่าน
ตัวแทนหน่วยบริการ	ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ หรือสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการตามพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545	2 ท่าน
ตัวแทนประชาชน ผู้ใช้บริการ	ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในจังหวัด	2 ท่าน

# จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อ	คุณวุฒิ/ประสบการณ์	ประสบการณ์การเป็น คณะกรรมการ. 41
นายชัยวรรณ นิยม	-นายอำเภอ(อำนวยการสูง) -ประธานคณะกรรมการใกล้เคียงข้อพิพาท ระดับอำเภอ 8 ปี -ประธานคณะกรรมการใกล้เคียง ประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งและ คดีอาญาที่สามารถยอมความกันได้ 8 ปี -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง	-

## จังหวัดปราจีนบุรี

### ตัวแทนหน่วยบริการ

รายชื่อคนเก่า	รายชื่อคนใหม่	ประสบการณ์การเป็น คณะอนุกรรมการ. 41
นางไศรยา ธรรมรักษ์ เกษียณอายุ	นางชนิตา สยมภูรุจันันท์(ผอ.รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร) -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบดี ม.มหิดล -วุฒิปัตราสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบดี ม.มหิดล	-

# ข้อเสนอเพื่อพิจารณา



เสนอผู้มีรายชื่อดังกล่าว ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พิจารณาแต่งตั้งต่อไป